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Mættir: Tryggvi, Ragnhildur, Eyrún, Steinunn L. og Bergþóra 
 
Farið yfir vefsíðu foreldrafélagsins eftir lagfæringar.  
Bergþóra kynnti bækling sem er n.k. handbók fyrir forelrafulltrúa skólans. Ákveðið var að 
skoða kostnað við prentun og/eða ljósritun á 50 eintökum og 260 eintökum.  
 
Umræður um mætingar foreldra á fundi félagsins. Vangaveltur um hvað valdi, því mætingin 
er ekki í takt við niðurstöður könnunar sem gerð hefur verið þar sem  99 % foreldra vilja 
finnst mikilvægt að hafa foreldrafélag og fleira í þá veru. 8 bekkjarfulltrúar af 40 á fund sem 
boðaður var fyrir alla bekkjarfulltrúa. Fulltrúar sem ekki komust áttu að kalla til varamann 
sem virðist heldur ekki hafa virkað. Rætt um að hringja næst út og að fólk sendi nafn þess sem 
kemur í staðinn fyrir hann í netpósti. 
 
Hafragrautur. Rætt um að gera aðra tilraun til að kanna möguleika á að koma grautnum á.  
Kostnaður við hvern skammt er 12 kr. Formaður ræðir við skólastjóra um möguleika á 
kostnaði við starfsmann eða tilfærslu á vinnutíma starfsmanns. 
 
Önnur mál rædd – ekki skráð. 
Fundagerð ritaði: Bergþóra 


